



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
4 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 3 ก.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,653 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,249,140 ราย รักษาหายเพิ่ม 18,262 ราย รักษาหายสะสม 1,076,966 ราย ยังรักษาอยู่ 159,800 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 271 ราย เสียชีวิตสะสม 12,374 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 34,292,537 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 220,591,646 ราย เสียชีวิต 4,566,185 ราย รักษาหาย 197,086,685 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ พบหญิงอเมริกันใช้ใบรับรองฉีดวัคซีนปลอม ขณะที่ บ.ไฟเซอร์-เมอร์ค เร่งพัฒนายาเม็ดสำหรับกิน เตรียมขออนุมัติสิ้นปีนี้ อิสราเอล เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มหลักหมื่นต่อวัน **อังกฤษ** ผลการวิจัยพบวัคซีนโควิดยังช่วยลดความเสี่ยงเกิดอาการที่ยังหลงเหลือหลังติดเชื้อในระยะยาวได้ (Long covid) **แอฟริกา** ระบุส่งออกวัคซีน J&J ระบุทั้งทวีปฉีดไปไม่ถึง 3% **ญี่ปุ่น** นายกฯ เตรียมลาออกหลังคณะกรรมาธิการการคุมโควิด **ฟิลิปปินส์** อนุมัติใช้วัคซีนโมเดอร์นาในเด็กอายุ 12-17 ปี **ออสเตรเลีย** แลกรักษาไฟเซอร์ 4 ล้านโดสกับอังกฤษ คาดช่วยเปิดประเทศเร็วขึ้น **จีน** ปลดผู้บริหารสนามบินหนานจิงเนื่องจากทำให้โควิดระบาด

ประเด็นสำคัญ

1. สตรีการฉีดวัคซีนในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์,) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, thejournalistclub, thaipbs, TNN, Thaipbs, sanook, mthai, springnews) ไทยรัฐทีวี

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ที่ประชุม ศบค.สธ. อนุมัติสตรีการฉีดวัคซีนของไทยโดยคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค เป็นสูตรไขว้ 2 สูตร คือ 1.SV + AZ ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป 2.สูตร AZ + PZ ห่าง 4-12 สัปดาห์ในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป เริ่มใช้ในเดือน ต.ค. นอกจากนี้ กรณีผู้ที่หายป่วยแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ให้ฉีดกระตุ้นด้วย AZ หรือ PZ โดยเร็ว ทั้งนี้ จะไม่ส่งชื่อ SV เพิ่มเพื่อรอวัคซีนเชื้อตายรุ่นใหม่ที่ต้านเชื้อกลายพันธุ์ได้ ปลอดภัยสูง แต่หากมีผลวิจัยว่าฉีดในเด็กได้ก็จะนำมาพิจารณาสั่งชื่อ

2. การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, INN, ntiontv, mcot, thaigov, thaipbs, thebangkokinsight, moneyandbapngking, workpointtoday, amarintv) ทีวีช่อง 7, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สธ. ตรวจสอบการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับสมาคมภัตตาคารไทย ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลางบางซื่อ และกล่าวว่า พ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจากการประกอบอาชีพ ได้ฉีดสูตรไขว้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและพนักงานสังกัดสมาคมภัตตาคารไทยวันละ 5,000 คน ภายใน 2 สัปดาห์ ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมภัตตาคารไทย เช่น หาบเร่ แผงลอย ที่เข้าไม่ถึงการฉีดวัคซีนในรอบนี้ ขอให้ลงทะเบียนผ่านสมาคมภัตตาคารไทย ทางไลน์ @thairestaurant

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, thaipbs, thebangkokinsight, moneyandbapngking, workpointtoday, amarintv)

-รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ ประชาชนที่ฉีด SV ครบ 2 เข็ม จำนวน 3 ล้านคน จะได้รับ AZ เป็นเข็มที่ 3 แน่นนอน คาดเริ่มฉีดได้ปลาย ก.ย. หรือต้น ต.ค.นี้ กรมควบคุมโรคกำบังจัดทำแผนการฉีดโดยจะอำนวยความสะดวกให้ฉีดใกล้บ้านผ่านสถานพยาบาล หรือรพ.สต. ส่วนเด็กอายุ 12-18 ปี ได้เตรียมวัคซีนไฟเซอร์ที่เข้ามา ต.ค.นี้ 5 ล้านโดส อาจฉีดในสถานศึกษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก., สำนักข่าวไทย, js100, infoquest, mcot, thejournalistclub

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือ อสม. ร่วมสำรวจและติดตามการฉีดวัคซีนของกลุ่ม 608 ให้ได้รับวัคซีน 2.9 ล้านคน โดยอาศัยกลไก 3 หมอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 6 ส.ค. อสม.ได้เผยแพร่ความรู้และสนับสนุนกลุ่ม 608 ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ประมาณร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น กลุ่มผู้สูงอายุ 621,754 คน กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค 261,454 คน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 3,593 คน และถัดไปจะติดตามสำรวจกลุ่ม 18-59 ปี ให้ได้รับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ประชาชาติ

-นายเจมส์ ทีก ประธาน บ.เอสตราเซนเนก้า (ประเทศไทย) จก. เผยว่า ได้ส่งวัคซีนให้ไทยเดือนส.ค. 5.3 ล้านโดส รวมแล้ว 16.6 ล้านโดส คาดส่งมอบวัคซีนทั้งหมด 61 ล้านโดส ได้ภายในสิ้นปีนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ระบุ รัฐบาลญี่ปุ่นจะบริจาควัคซีน AZ ให้แก่ไทยเพิ่มราว 300,000 โดส จะมาถึง 8 ก.ย. นี้

3.ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, topnews

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ เผย การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ SV+AZ พบว่า ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงเทียบเท่ากับการฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม แต่ลดระยะเวลาจากที่ต้องห่าง 10-12 สัปดาห์ ทำให้ภูมิเริ่มขึ้นจนป้องกันได้ในสัปดาห์ที่ 5 ซึ่งสำคัญมากในเวลาที่เชื้อแพร่กระจายได้มากและเร็ว ระบบการจัดการบริหารวัคซีนที่ดี คือ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงและเร็ว จึงเป็นเหตุผลหลักที่นำสูตรไขว้มาใช้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ โพลส์ว่า วัคซีนซิโนแว็ค ชิโนฟาร์ม จะเป็นเพียงทางผ่านเมื่อมีวัคซีนอื่นๆ เข้ามาพอ และตัวอื่น ๆ ก็จะเป็นทางเลือกผ่านในอนาคตถ้าการระบาดคุมไม่ได้และมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ สิ่งสำคัญ คือ การคัดกรองร่วมกับการมีวินัย จะทำให้จำนวนผู้ป่วยอาการหนักชะลอตัว ทำให้รักษาได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพลส์ว่า เชื่อเดลตาทำให้วัคซีนทั่วโลกประสิทธิภาพลดลง แต่ยังสามารถลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตได้ ขณะนี้ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จึงต้องรีบให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงและสตรีตั้งครรภ์ ทีมได้ศึกษาวิจัยการใช้วัคซีนตามทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะนี้กำลังศึกษาว่าจะให้เข็มที่ 3 อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดที่จะป้องกันสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไป

4.ไบยาไฟโตฟาร์มเตรียมทดสอบวัคซีนในมนุษย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ Co-founder และ Chief Technology Officer (CTO) บ. ไบยาไฟโตฟาร์ม จก. เผย ได้ผลิตวัคซีนด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบซับยูนิตวัคซีน หรือโปรตีนวัคซีน กำลังทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 ช่วงสิ้นเดือน ก.ย. นี้ คาดหวังว่าประมาณไตรมาส 3/2565 จะมีวัคซีนฉีดให้คนไทยได้ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยาและวิทยาศาสตร์ของไทย

5.ข่าวปลอมพริกไทยปนผสมน้ำผึ้งและขิงป้องกันโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลกินพริกไทยปน 1 ช้อนชา น้ำผึ้ง 2 ช้อนชา น้ำขิงเล็กน้อย 5 วัน ติดต่อกันสามารถฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้ ว่า ยังไม่มีรายงานผลการวิจัยว่าพริกไทย ขิง และน้ำผึ้งสามารถกำจัดเชื้อโควิด 19 ได้ รวมทั้งตรวจสอบกรณีอ้างอิงนักศึกษาต่างประเทศได้รับการอนุมัติในฐานะข้อมูลของ WHO ไม่พบข้อมูล

6.แนะใช้สถานการณ์โควิดเลิกสูบบุหรี่ถาวร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.จรัสศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย พฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเดียวกันจะเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อมากถึง 3.47 เท่า การเลิกสูบบุหรี่ทุกชนิดจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้น และควรใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เลิกสูบบุหรี่ถาวร ด้าน นพ.ชนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอความร่วมมือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ยังสูบบุหรี่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่บริเวณ รพ.สนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน

7.สำรวจพฤติกรรมเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพลประเด็น “คิดเห็นอย่างไรกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” พบว่า พฤติกรรมที่กลุ่มผู้ประกอบการทำได้มากที่สุดคือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 89.2% รองลงมา แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ใช่ของร่วมกับผู้อื่น 83.5% ส่วนพฤติกรรมที่ทำได้น้อยที่สุดคือ งดกินข้าวร่วมกัน 66.9% ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่าพฤติกรรมที่ทำได้มากที่สุดคือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 83.8% รองลงมา ตรวจสอบด้วย ATK หากคิดว่าตัวเองเสี่ยง 76.3% ส่วนพฤติกรรมที่ทำได้น้อยที่สุดคือ งดกินข้าวร่วมกัน 51.9% จึงต้องขอความร่วมมืองดการกินอาหารร่วมกันไปสักระยะหนึ่ง หรือเหลือเวลาการกินอาหาร

8.ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, INN, nationtv) ทีวีช่อง ThaiPBS

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้ชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว 45 ราย มีข้อกำหนดว่าต้องมีคำแนะนำการใช้งานต่างๆ เป็นภาษาไทย โดย ออย. จะเฝ้าระวังการใช้งานในท้องตลาดว่ามีการใช้อย่างถูกต้อง หรือมีการดำเนินการตามที่ขึ้นทะเบียนกับ ออย. หรือไม่ มีการตรวจทั้งสถานที่เก็บ เพราะหากอุณหภูมิไม่เหมาะสมจะทำให้ผลผลิตภัณฑ์เสียได้ ตรวจสอบการโฆษณาผิดกฎหมาย และจะร่วมกับตำรวจ บป.ปคม. สุ่มตรวจคุณภาพตามที่ขึ้นทะเบียนไว้

-นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจหาโปรตีนของเชื้อไวรัส

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยเก็บตัวอย่างเชื้อมาจากโพรงจมูก หลังโพรงจมูก หรือน้ำลาย มีความไว เหมาะกับกิจกรรม กิจกรรมที่มีความหนาแน่น สัมผัสคนมาก และในพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง ต้องควบคู่กับการคัดกรอง เสี่ยงมากตรวจ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เสี่ยงปานกลางตรวจสัปดาห์ละครั้ง แต่ทั้งหมดต้องตรวจต่อเนื่อง หากเป็นลบให้ตรวจต่อเนื่องเช่นกัน แต่หากเป็นคนเสี่ยงสูง แม้ตรวจ ATK เป็นลบก็ต้องแยกตัว และรอจนตรวจครบใน 2-3 วันถัดมา จึงค่อยแน่ใจว่าปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, nationtv</p> <p>-นพ.เจด็จ ธรรมธัชชารี เลขานุการ สปสช. เผยแนวทางการกระจายชุดตรวจ ATK แบบ Self-test เบื้องต้นจะเน้นกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดง ในครอบครัว/ชุมชนมีผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตัวเอง คาดเริ่มแจกได้ภายในวันที่ 15 ก.ย. นี้ โดยชุมชนแออัดแจกผ่านผู้นำชุมชน อสส. อสม. ไม่ต้องเดินทางมารับที่หน่วยบริการ ส่วนต่างจังหวัดให้ลงทะเบียนกับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น รพ.สต. รพ.ชุมชน สำหรับพื้นที่สีแดง ขอรับผ่านแอปฯ เป๋าตัง หากเข้าเกณฑ์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีขั้นตอนให้ดูร้านขายยาใกล้บ้าน และโทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ</p> <p>9.พนักงานโรงแรมได้ฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เพจ CSI LA เผยแพร่ภาพเอกสารโรงแรมเมอเวนพิก บีดีเอ็มเอส พนักงานได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 นับร้อยคน ตั้งแต่ ผอ. ถึงคนครัว และมีการห้ามพนักงานโพสต์ลงโซเชียล ทั้งที่บางจังหวัดยังไม่สามารถฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ตามข้อตกลง</p> <p>10.ชายชุดตรวจ ATK ออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : facebook</p> <p>-เพจ “ตรวจด่วน ตรวจไว ไวใจได้” โพสต์ขายชุดตรวจ ATK ราคาชุดละ 100 บาท รู้ผลเร็วภายใน 15 นาที</p> <p>11.รายงานพบผู้ติดเชื้อ/คลัสเตอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ใหม่ บ.โซลาร์เซลล์ ติดโควิด 8 ราย ลามเข้าชุมชนแล้ว / พัทลุง พนักงานร้านเช่าห้างใหญ่ติดโควิด 1 ราย เจ้าหน้าที่สั่งตรวจเชื้อพวง.ทั้งห้าง หวั่นเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ / บุรีรัมย์ พบคลัสเตอร์ปลาทุ 6 คน กักตัวกลุ่มเสี่ยงหลายราย ยังไม่รู้สาเหตุการระบาด จนท. เร่งปิดขอยกพื้นที่โดยรอบแล้ว / หนองบัวลำภู ผู้ว่าฯ สั่งปิดแคมป์คนงานรับเหมาระบบประปา อ.โนนสัง หลังเกิดคลัสเตอร์ใหม่แรงงานต่างด้าวติดเชื้อ 23 ราย / อุตรดิตถ์ คลัสเตอร์รับเลี้ยงมรภบพระ ชุมชนหลังรพช. เทศบาลเมือง ติดเชื้อ 38 ราย กลุ่มเสี่ยงกว่า 300 ราย สาเหตุตั้งวงตีมฉลองวันเกิด / ตาก โค้ช-นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด ติดโควิด 37 คน</p>	
<p>มาตรการอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv</p> <p>-รองนายกฯ และ รมว.สธ. ระบุ โควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ การเฝ้าระวังป้องกันรักษาต้องมีการปรับแนวทางต่อเนื่อง การระบาดรอบ 3 ตั้งแต่ เม.ย. 2564 จนถึงวันนี้ มีความรุนแรงในทุกมิติ สาเหตุหลักเริ่มมาจากการลักลอบเข้าเมือง การไม่เคารพกฎหมาย การขาดความระมัดระวัง หย่อนมาตรการการป้องกันตนเอง ซึ่งได้วางแผนงานและสั่งการตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อสถานการณ์ ขอให้หยุดเอาโควิด 19 มาเล่นการเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv, ทวีช่อง TNN</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการรักษาในรพ.บุษราคัมมีจำนวนลดลง มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 1,198 ราย เฉลี่ยเดือน ส.ค. มีผู้ป่วยใหม่วันละ 248 ราย ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายวันละ 282 ราย สูงกว่าผู้ป่วยรับใหม่ ได้เปิดหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทับทิม 32 เตียง ดูแลผู้ป่วยที่ต้องให้ออกซิเจนไฮฟลว์ ลดการเข้าสู่ภาวะวิกฤต ลดการใส่ท่อช่วยหายใจ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-ดร.สาริต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ว่า เป็นความท้าทายของสธ.ที่จะวางแผนการทำงานให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมอนามัยได้ยกระดับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี มุ่งเน้นจัดการสุขภาพใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2) การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และ 3) การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	-
<p>ฟ้าทะลายโจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯหารือกับผู้บริหาร บ. ซีพี ออลล์ จก. เกี่ยวกับการปลูกและการผลิตยาฟ้าทะลายโจร ตั้งแต่การทำฉลากยา การผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน จนถึงนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยคาดว่าจะส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูลให้กับประชาชนฟรี ในเดือนพ.ย.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-ดร.ภญ.มณฑกา อธิษชัยสกุล ผอ.การกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เผย ได้จัดทำระบบ LINE OA : FAH FIRST AID เพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรแบบครบวงจร ลดภาระระบบสุขภาพในภาพรวม ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตัวเอง เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพ โดยเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์ FAH FIRST AID กดลงทะเบียนแล้วกดยอมรับ ยินยอม และรับทราบตามลำดับ หากลงทะเบียนสำเร็จจะมีข้อความแจ้งเตือน</p>	
<p>โรคหูด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า หูดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิด Human Papillomavirus ซึ่งเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงของผิวหนัง มักจะขึ้นที่มือ เท้า ข้อศอก ข้อเข่า ใบหน้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า รวมทั้งอวัยวะเพศ พบได้ทั่วไปโดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน</p> <p>-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ระบุ หูดเป็นโรคผิวหนังที่ติดต่อทางการสัมผัสได้ แต่ไม่อันตราย การรักษา มักจะใช้เวลานานและอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน แนะนำปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และการกลับมาเป็นซ้ำ</p>	
<p>สมุนไพรเหง้าข่าแก้รักษาโรคน้ำกัดเท้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย ผลการศึกษาวิจัยรับรองสมุนไพร "เหง้าข่าแก้" รักษาโรคน้ำกัดเท้า ตามศาสตร์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยนำเหง้าข่าแก้มาทุบพอให้มีน้ำ นำมาทาบริเวณที่เป็นโรคน้ำกัดเท้า หรือทำเป็นรูปแบบยาทิงเจอร์ โดยทุบหยาบๆ ใส่ในโหลแก้วที่สะอาด เติมน้ำแอลกอฮอล์ล้างแผลให้ท่วม หมักไว้ 7 วัน และกรองเอาแต่น้ำใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคน้ำกัดเท้า กลาก เกลื้อน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อหายดีแล้วให้ทาต่อไปอีก 2 สัปดาห์</p>	
<p>จดแจ้งเครื่องสำอาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และร.ร.รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย.เตรียมเปิดระบบ Auto E-permission ยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางความเสี่ยงต่ำ ตลอด 24 ชั่วโมง ทราบผลการพิจารณาทันที เริ่มตั้งแต่ 4 ก.ย.นี้ทั่วประเทศ หากผลการพิจารณาแจ้งว่าอนุมัติ ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าธรรมเนียมและพิมพ์ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางได้เอง สามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Payment ได้ทุกช่องทาง</p>	
<p>อาหารเสริมโฆษณาเกินจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thailandplus</p> <p>-ออย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อทางเฟซบุ๊ก อดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เซ็กซ์ อิท อัฟ (Sex it up) ระบุเลข ออย. 12-1-09448-1-8889</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เผยว่า จ.สมุทรสาครมีโรงงานจำนวนมาก ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกำลังมา จึงวางแผนทั้งแก้ปัญหาโควิด-ฝุ่น PM 2.5 ดังนี้ 1.ปรับภูมิทัศน์ถนนเอกชัยเป็นถนนนำร่อง ใช้ต้นไม้เป็นตัวกรองมลพิษที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 2.ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศในทุกตำบล</p>	